

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๑.๐๐ น.

ลำดับที่	วาระประเด็น	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/มติ
๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
	<p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ</p> <p>- นพ.ชรา ชินะกาญจน์ รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ ดูเอกสาร...</p> <p>- นพ.พรเพชร รายงานเพิ่มเติม สถานการณ์ของ จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร สถานการณ์น้ำชี-มูล แม่น้ำเจ้าพระยา จ.อยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี ว่าไปถึงไหนแล้ว</p>	<p>มติที่ประชุม :</p> <p>1.เรื่องคนตาย มียอดคนตายเพิ่มจากวันที่ ๓๐ ตค 53 มา ๑ ราย ตอนนี้มีทั้งหมด ๑๐๑ คน มอบให้ กรมควบคุมโรค วิเคราะห์ตัวเลขต่อ แล้วให้รายงานในห้องประชุม War room พุธนี้ ตอน ๘.๐๐ น. ต่อไป</p> <p>- นับตั้งแต่วันที่ 1 พย 53 เป็นต้นไป จังหวัดต้องมีระบบการแจ้งยอดผู้ตาย มาที่ war room โดยต้องแนบสาเหตุการตายมาพร้อมกับการแจ้งยอดการตายที่ชัดเจนด้วยแล้วให้สำนักระบาด วิเคราะห์ต่อไป เพื่อป้องกันการนับยอดผิดพลาด และต่อไปให้กรมสุขภาพจิตรายงาน case ฆ่าตัวตาย ให้สำนักระบาด เพื่อสรุปยอดผู้ตายต่อไป</p> <p>-เรื่อง logistic</p> <p>1.ต้องชัดเจนในการสื่อสารกับจังหวัดในเรื่องการทำแผน และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ กิจกรรมที่จะให้จังหวัดดำเนินการต้องชัดเจน โดยคุยกับ สสจ และเครือข่ายผู้ปฏิบัติ 24 จังหวัด ต่อไป</p>
๒	รายงานความก้าวหน้าของคณะทำงาน (๓ คณะ)	
	- คณะทำงานข้อมูลสารสนเทศ	

ลำดับที่	วาระประเด็น	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/มติ
	<p>นางสาวชุตินาถ ทิศนจันทร์ รายงานสถานการณ์ น้ำ ดังนี้</p> <p>๑ สถานการณ์ลุ่มน้ำมูล-ชี จังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้น้ำลดลง ดังนั้น พื้นที่เสี่ยง คือ สุรินทร์ (รัต นบุรี) และบุรีรัมย์</p> <p>๒ สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา กำลังเพิ่มขึ้น ก้นน้ำเขื่อนมากขึ้น ปล่อยน้ำน้อยลง สรุปสถานการณ์น้ำได้เขื่อนเหมือนเดิม Alert : จังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง</p> <p>๓ สถานการณ์น้ำทางใต้ ควรAlert</p>	<p>มติที่ประชุม :</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบสำนักตรวจสอบข้อมูลการ เจ็บป่วยสะสม - มอบคณะทำงานข้อมูลดำเนินการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑ ขอรายชื่อรพช. และรพ.จังหวัด ๒ ขอข้อมูลรายงานพร้อมชี้เป้าหมาย
	<p>- คณะทำงานงบประมาณและปฏิบัติการ นพ.กิตติ กรรภิรมย์ แจ้งเรื่องงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑ งบใน War room ใช้งบกลาง สป. ๒ งบประมาณพื้นที่และประชาชน : การป้องกัน รพ. มี ๓ ระยะ ๓ งบซ่อมแซมเสนอในวันจันทร์ <p>นัดตัวแทนกรมทุกกรม เพื่อหาข้อสรุปในช่วงบ่าย วันนี้</p>	<p>มติที่ประชุม : กสธ.จะมีเงินทำงาน 2 ส่วน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบของกสธ. มอบนพ.กิตติ กรรภิรมย์ - งบของจังหวัด <p>แบ่งเป็น 2 ส่วน คืองบซ่อมแซม และงบ ดำเนินงาน วัสดุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ วาง แผนการสนับสนุนด้าน Logistic ภาพรวม โดยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม - มอบกรมสนับสนุนประเมินความเสียหาย เบื้องต้น
	<p>- นพ.กิตติ กรรภิรมย์ เสนอเรื่องกองทุนช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ว่าควรให้จังหวัดบริหารจัดการเอง</p>	<p>มติที่ประชุม : มอบกลุ่มบริหารงาน สป. ดำเนินการเรื่องกองทุนฯ</p>

ลำดับที่	วาระประเด็น	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/มติ
	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณได้ของงบประมาณไปประมาณ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท -หารือกับสำนักงบประมาณเพื่อกำหนดรายละเอียด - การสนับสนุนทางยา จำเป็นต้องการมีร้องขอจากจังหวัด อาจต้องมีการผ่านสสจ. หรือไม่ 	<p>มติที่ประชุม : มอบนพ.กิตติ กรรภิรมย์ งบประมาณการให้ใกล้เคียงที่สุด ส่วนเรื่องยาอย่าเพิ่งดำเนินการประสานจังหวัดให้ดำเนินการในเรื่องการสนับสนุนไปก่อน</p> <p>- ขอหารือทุกกรมในเรื่องงบฟื้นฟู นัด ๑๓.๐๐ น.</p>
	<p>คณะทำงานด้าน Logistic</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภก.กิตติ แจ้เงว่า องค์การเภสัชกรรมกำลังเพิ่มการผลิต และทยอยกระจายให้จังหวัดอย่างต่อเนื่อง ส่วนยาที่ได้รับการบริจาคจากออย. ดำเนินการหมุนเวียน คณะเภสัชจุฬา และเภสัชศิลปากร ได้ช่วยผลิต - นพ.วิฑิต ธรรมเวชกุล แจ้เงว่า วันนี้จ่ายได้อีก ๓๒,๐๐๐ ชุด พร้อมทั้งได้หารทางอื่น โดยให้ภาคเอกชนเข้าช่วยสนับสนุน จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชุด ทั้งนี้ เมื่อได้ระดมองค์การเภสัชกรรมจะช่วยในการตรวจสอบคุณภาพให้ พร้อมทั้งลดราคาจากราคาเดิมที่ตั้งไว้ วันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ออกได้อีกวันละ ๖๕,๐๐๐ ชุด คาดว่าจะจำหน่ายได้ ๒๗๐,๐๐๐ ชุดในช่วง ๒-๓ วัน 	<p>มติที่ประชุม : มอบภก.กิตติ พิทักษ์ นิตินันท์ และผอ.องค์การเภสัชกรรม</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - นพ.ธวัชชัย เสนอว่า ๑ เรื่องการบริการเชิงรุก เช่น หญิงตั้งครรภ์ ๒ การตรวจสอบเรื่องโรคเรื้อรัง ๓ การออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งกระจายยาให้ทุกหลังคาเรือน ๔ การทำแผนป้องกันอุทกภัยในปีหน้า 	
	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ - ขณะนี้การประชาสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจน 	<p>มติที่ประชุม :</p>

ลำดับที่	วาระประเด็น	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/มติ
		- มอบสำนักตรวจดำเนินการ ดังนี้ ๑ ประสานจังหวัดส่งผลการปฏิบัติงานเป็นรูปภาพ ๒ ติดป้ายแสดงตัวเวลาออกหน่วย - มอบสารนิเทศดำเนินการเรื่อง Spot เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์
		การติดตามงานควรให้ชัดเจน
๓	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละกรม	
	- นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ แจ้งว่า มีการตายมากขึ้น ๒๖ ราย	มติที่ประชุม : มอบทีมกรมควบคุมโรค ลงไปExplore